

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
của Vụ Địa phương III**

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III;


Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương III.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Địa phương III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Địa phương III và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng, PCN UBND;
- Các Vụ: Kế hoạch-Tài chính; Tổ chức - Cán bộ;
- Văn phòng UBND;
- Công thông tin điện tử UBND;
- Lưu: VT, ĐP III (03 bản).

10

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Lê Sơn Hải

**ỦY BAN DÂN TỘC****KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021
CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG III**

(Kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 3 năm 2021
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

STT	Tên nhiệm vụ	Lãnh đạo Vụ phụ trách	Thời gian hoàn thành trình BT, CN	Hình thức sản phẩm
1	2	3	4	5
A	Nhiệm vụ theo Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao			
01	Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Ủy ban phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, địa phương tổ chức Hội nghị nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.	Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng	Tháng 4	Báo cáo kết quả thực hiện
02	Chủ trì tham mưu tổ chức tiếp đón các Đoàn đại biểu người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đến thăm, làm việc tại Vụ' biểu dương khen thưởng người có uy tín, chức sắc tôn giáo; thăm hỏi, hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS nghèo trong các dịp Lễ, Tết hoặc gặp khó khăn, hoạn nạn...	Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo kết quả thực hiện
03	Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2021 khu vực Tây Nam Bộ.	Vụ trưởng; Các Phó Vụ trưởng	Tháng 6	Báo cáo kết quả thực hiện
04	Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.	Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo kết quả thực hiện
B	Nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng của Vụ			
01	Theo dõi tình hình thực hiện chính sách đặc thù đối với một số DTTS trên địa bàn; tham mưu báo cáo sơ kết, tổng kết Nghị Quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn.	Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo
02	Tham mưu, phối hợp tổ chức nắm tình hình thường xuyên và đột xuất vùng dân tộc, vùng biên giới; triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình, dự án trên địa bàn (09 tỉnh, 01 thành phố) phụ trách (03 đợt/tỉnh/năm).	Vụ trưởng, Các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo kết quả

STT	Tên nhiệm vụ	Lãnh đạo Vụ phụ trách	Thời gian hoàn thành trình BT, CN	Hình thức sản phẩm
03	Tham gia các đoàn công tác liên ngành có liên quan kiểm tra thực hiện chính sách, các chương trình, dự án triển khai trong vùng dân tộc trên địa bàn được phân công phụ trách.	Vụ trưởng, Các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo kết quả công tác
04	<p>- Tham gia phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trên địa bàn phụ trách về lĩnh vực công tác dân tộc; cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo đối với các tổ chức tôn giáo truyền thống của đồng bào các dân tộc Khmer, Hoa, Chăm theo Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.</p> <p>- Phối hợp, tham gia Đoàn Thanh tra Ủy ban Dân tộc thanh tra thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn Vụ phụ trách theo kế hoạch.</p>	Vụ trưởng, Các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo
05	Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định, phối hợp với Thanh tra Ủy ban Dân tộc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn.	Vụ trưởng; Phó Vụ trưởng Tào Việt Thắng	Cả năm	B/cáo tiếp công dân, xử lý đơn thư qua các đợt tiếp; B/cáo định kỳ theo quy chế
06	<p>- Theo dõi, nắm tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc quản lý.</p> <p>- Phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình thực hiện các chính sách vùng biên giới và các chính sách khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số do các Bộ, ngành khác chủ trì.</p>	Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo

STT	Tên nhiệm vụ	Lãnh đạo Vụ phụ trách	Thời gian hoàn thành trình BT, CN	Hình thức sản phẩm
07	<p>Chủ trì phối hợp các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch tham mưu Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt tổ chức tiếp đón các Đoàn cán bộ cơ sở, Người có uy tín trong đồng bào DTTS, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo truyền thống đến thăm, làm việc tại Vụ Địa phương III; Báo cáo, tham mưu, đề xuất và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các hộ đồng bào DTTS gặp rủi ro, hỏa hoạn; thiên tai do biến đổi khí hậu.</p>	Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Quyết định của BT, CN
08	<p>- Thực hiện các nhiệm vụ về: Cải cách hành chính; áp dụng các qui trình QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Ủy ban Dân tộc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức cán bộ; quy chế dân chủ cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ quan An ninh an toàn trật tự; công tác PCCC; thi đua khen thưởng.</p> <p>- Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Vụ.</p>	Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Kế hoạch, Báo cáo kết quả
09	<p>Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, giao ban, tọa đàm, lễ, hội,... của Ủy ban Dân tộc; các cơ quan Trung ương, địa phương mời trực tiếp hoặc theo ủy quyền của Lãnh đạo Ủy ban.</p>	Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo thực hiện
10	<p>- Phối hợp rà soát, đề xuất cơ cấu tổ chức bộ máy của Vụ theo Nghị định của Chính phủ.</p> <p>- Theo dõi quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của công chức, người lao động Vụ. Quản lý, sử dụng, kiểm kê, thanh lý tài sản được Ủy ban Dân tộc giao; sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hoạt động của Vụ theo quy định.</p> <p>- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, các chế độ chính sách đối với công chức, người lao động thuộc biên chế của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.</p>	Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng	Khi được Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo	<p>- Báo cáo, Tờ trình, Phương án.</p> <p>- Phiếu nhận xét, đánh giá.</p>

STT	Tên nhiệm vụ	Lãnh đạo Vụ phụ trách	Thời gian hoàn thành trình BT, CN	Hình thức sản phẩm
11	Tham gia ý kiến giúp Hội đồng thi đua khen thưởng của Ủy ban về công tác thi đua trong lĩnh vực công tác dân tộc đối với cơ quan làm công tác dân tộc trên địa bàn.	Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng	Khi được Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo	Tờ trình, Báo cáo
12	Phối hợp các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án, mô hình điểm, các hoạt động sự nghiệp về bảo vệ môi trường, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và buôn bán người; phối hợp tuyên truyền đẩy mạnh xây dựng và củng cố tình đoàn kết hữu nghị trên truyền biên giới Việt Nam - Campuchia trong vùng đồng bào DTTS; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo,...trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn khi được Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giao.	Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo kết quả thực hiện
13	Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giao.	Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng	Cả năm	Báo cáo kết quả thực hiện